



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ที่ พล ๐๗๓๒ / ๕๓๖

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการกำกับติดตามการปฏิบัติงานตามระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนปี ๒๕๖๓ และขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง

เรียน สาธารณสุขอำเภอวังทอง

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง ได้จัดทำคู่มือระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน ๒๕๖๓ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน ในการดำเนินงานพัฒนาระบบการติดตามงานสถานบริการสู่คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี ๒๕๖๓ นั้น

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองวังทอง ได้ดำเนินการควบคุมและกำกับติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรตามคู่มือระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓) ดังนี้

ผลการควบคุมกำกับติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง และสาธารณสุขอำเภอตามลำดับ ไม่พบการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน และไม่พบความเสี่ยงและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามคู่มือระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ฯ ดังกล่าว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง ขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลการกำกับติดตามการปฏิบัติงานระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓) ดังกล่าวผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง <http://www.wtdph.go.th/> เพื่อให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทองและผู้สนใจรับทราบและใช้เป็นแนวทางการดำเนินการคู่มือระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน ปี ๒๕๖๓ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายวิษุวัต จินดาพงษ์)




นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

อนุมัติ

(นายวันชัย ทิมชม)

สาธารณสุขอำเภอวังทอง

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวง
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก	
วัน/เดือน/ปี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓	
<p>หัวข้อ รายงานผลการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางฯ และขออนุญาตนำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง</p> <p>รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)</p> <p>ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง ได้ดำเนินการจัดทำประกาศแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามกระบวนการปฏิบัติงาน ขอบเขตงานตามภารกิจ หน้าที่ ความรับผิดชอบและเป็นธรรมตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ นั้น</p> <p>ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง ขอรายงานผลการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางฯ ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ว่าไม่พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามกรอบแนวทางฯ ดังกล่าว และขออนุมัตินำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง http://www.wtdph.go.th/ และช่องทางอื่นๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน</p>	
<p>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล</p>  <p>(นายวิษุวัต จินดาพงษ์) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ</p>	<p>ผู้อนุมัติรับรอง</p>  <p>(นายวันชัย ทิมชม) สาธารณสุขอำเภอวังทอง</p>
<p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่</p>  <p>(นายวิษุวัต จินดาพงษ์) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ วันที่ ๒๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓</p>	